

บาท/ดอลลาร์เข้านี้แข็งค่า หลังความกังวลการเมืองสหรัฐ-ทิศทางดบ.เฟด กดดันดอลลาร์

*บาท/ดอลลาร์เข้านี้ยังอยู่ในทิศทางแข็งค่า หลังความกังวลต่อปัจจัยการเมืองสหรัฐ รวมถึงความเป็นไปได้ที่ธนาคารกลางสหรัฐ(เฟด) อาจไม่สามารถปรับขึ้นดอกเบี้ยได้ตามที่วางแผนไว้ เป็นปัจจัยกดดันดอลลาร์

*ดีลเลอร์ คาดว่า เงินบาทวันนี้จะมีแนวต้านที่ 33.25 และแนวรับที่ 33.35

*ดอลลาร์ในการซื้อขายช่วงเช้าวันนี้ที่ตลาดเอเชีย เคลื่อนตัวอยู่ใกล้จุดต่ำสุดรอบ 2 ปีครึ่ง เมื่อเทียบกับยูโร โดยดอลลาร์ได้รับแรงกดดันจากภาวะไม่แน่นอนทางการเมืองในสหรัฐ และจากตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐที่ซบเซา

*ตัวเลขดังกล่าวทำให้นักลงทุนไม่มั่นใจว่า เฟดจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอีกครั้งในปีนี้อหรือไม่

*กระทรวงพาณิชย์สหรัฐเปิดเผยเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาว่า ตัวเลขประมาณการครั้งแรกของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ(จีดีพี) ที่แท้จริง ประจำไตรมาส 2/60 ขยายตัวตามคาด 2.6% แต่ทางกระทรวงปรับทบทวนตัวเลขอัตราการเติบโตของจีดีพีไตรมาสแรก ลงสู่ 1.2%

*กระทรวงแรงงานสหรัฐเปิดเผยว่า ดัชนีต้นทุนการจ้างงานประจำไตรมาส 2/60 เพิ่มขึ้นน้อยกว่าคาด 0.5% ซึ่งทำให้นักลงทุนกังวลว่า อัตราเงินเฟ้อในสหรัฐจะยังคงอยู่ในระดับต่ำต่อไป

*ดอลลาร์ยังได้รับแรงกดดันจากภาวะไม่แน่นอนทางการเมืองในสหรัฐด้วย โดยประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ของสหรัฐ สั่งปลดนายโรนัลด์ ฟริบัส ออกจากตำแหน่งหัวหน้าคณะเจ้าหน้าที่ประจำทำเนียบขาว และแต่งตั้งพลเอก จอห์น เคลลี ให้มาดำรงตำแหน่งนี้แทน

*วุฒิสภาสหรัฐประสบความสำเร็จในวันศุกร์ ในการยกเลิกกฎหมายโอบามาแคร์ และข่าวนี้ทำให้นักลงทุนปรับลดความคาดหวังที่มีต่อมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ และมาตรการปฏิรูปภาษีของประธานาธิบดีทรัมป์ และปัจจัยนี้ส่งผลลบต่อดอลลาร์ด้วย

*เมื่อวันพฤหัสบดี นักลงทุนต่างชาติขายสุทธิในตลาดหุ้นไทย 928.57 ล้านบาท ขณะที่ซื้อสุทธิตราสารหนี้ไทยทุกช่วงอายุ 5.49 พันล้านบาท แต่ถ้านับเฉพาะตราสารหนี้อายุคงเหลือเกิน 1 ปีขึ้นไป ซื้อสุทธิ 367.87 ล้านบาท

*09.47 น. บาท/ดอลลาร์ อยู่ที่ 33.299/321 จาก 33.30 เมื่อวันพฤหัสบดี

*บาท/ยูโร อยู่ที่ 39.109/130 จาก 38.973 เมื่อวันศุกร์

*เยน/ดอลลาร์ อยู่ที่ 110.40/45 จาก 111.15 เมื่อวันศุกร์

*ยูโร/ดอลลาร์ อยู่ที่ 1.1738/42 จาก 1.1732 เมื่อวันศุกร์

"ดอลลาร์โดนกดดันทั้งเรื่องการเมือง ที่คนค่อนข้างจะไม่คาดหวังกับทรัมป์มากแล้ว ก็ทำให้ดอลลาร์ soft ลงมา ตัวเลขเศรษฐกิจก็มีส่วน" ดีลเลอร์

Source: Bisnews

ส่วนค่าและบริหารเงิน ฝ่ายบริหารเงิน ต่อ 2200, 2211-2214

ข้อมูลนี้ถูกจัดทำขึ้นจากการรวบรวม วิเคราะห์และการคาดการณ์ ซึ่งข้อมูลนี้อาจถูกเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และแม้ว่าธนาคารจะใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดในการจัดทำข้อมูลนี้ แต่ธนาคารไม่รับรองความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูล ข้อมูลนี้มีไว้สำหรับให้คำเสนอหรือคำชี้ชวนเพื่อการทำธุรกรรมใด ๆ ธนาคาร และ/หรือผู้จัดทำข้อมูลไม่รับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ก็ตามที่เกิดขึ้นไม่ว่าโดยทางตรง หรือโดยทางอ้อม อันเนื่องมาจากการนำข้อมูลนี้ไปใช้